



ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี  
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ  
ชั้นสัญญาบัตรในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ

๑. รองสารวัตร (สายงานวิศวกรรม) กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ตำแหน่งเลขที่ ๐๓๐๓ ๑๑๔๓๘ ๐๐๖๘

๒. รองสารวัตร (สายงานวิศวกรรม) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ ตำแหน่งเลขที่ ๐๓๐๓ ๑๑๔๓๕ ๐๐๓๗

บัดนี้ การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด และให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี ตามที่กำหนดและระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ดังนี้

๑. รองสารวัตร (สายงานวิศวกรรม) ในสังกัด กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ จำนวน ๑ ราย คือ นายสิริวิชัย บุญแถม เลขประจำตัวคัดเลือก ยธ.(๗) ๐๐๓

๒. รองสารวัตร (สายงานวิศวกรรม) ในสังกัด ฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ จำนวน ๑ ราย คือ นายเมทัส มณีเมือง เลขประจำตัวคัดเลือก ยธ.(๒) ๐๐๓

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จะถือข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครระบุและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกครั้งนี้

โดยในการประกาศผู้สมัครให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดที่ผู้สมัครต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้มีรายชื่อให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบในประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ฉบับลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทุกประการโดยเฉพาะการแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายโดยสุภาพ และต้องแสดงตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒) ทั้งนี้ ต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่ให้เข้าตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเด็ดขาด

/๒. กำหนดให้เข้าตรวจร่างกาย ...

๒. กำหนดให้เข้าตรวจร่างกาย ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ชั้น ๔ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

๓. พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ในเวลา ราชการ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร ๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรณีมีรับหนังสือส่งตัวเข้าตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติทางคดี ให้มารับก่อนเข้าตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี ที่ กองโยธาธิการ ชั้น ๕ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๗๕ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย ผู้สอบเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ฉะนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบตนเอง ไม่ว่าในกรณีของคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครหรือข้อมูลด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้ตรวจสอบข้อมูลตามประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี และสถานที่ให้ถูกต้องครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

พลตำรวจตรี



( นรินทร์ เหลือมศรี )

รองผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง รักษาราชการแทน

ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง